
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
13.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง        
14.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
18.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
19.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
20.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
21.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
22.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
23.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
24.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
25.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม   
1.นายกําจัด ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง
   (ลากิจ) 
2.นายนพดล โสภน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อเมือง 
  (ลาป่วย) 
 
 
 

3.นางกนกวรรณ... 
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3.นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
  (ลากิจ) 
4.นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
  (ลากิจ) 
5..นายเจษฎา สุนทรเวชพงศ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 

(ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายชัยวัฒน์              จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
14.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 
16.นางศิริขวัญ  จันทะคาด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
17.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายช่างอาวุโส 

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝังเมือง 
18.นายพานุพงศ์  นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
19.นายมนัส  ฟุ้งขจร    นายช่างโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
20.นางธีระนันท ์ คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
23.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24.นางสาวภูรดา จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.23  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....25.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564  ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 โดยกําหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่     
3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  ตามประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น  บัดนี้ 
ใกล้ถึงกําหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี 2564 แล้ว อาศัยอํานาจ        
ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 
กันยายน 2564  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกําหนดไว้ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุ เตชะ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
         เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน  กระผมรู้สึก     

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกําหนดวันเริ ่มสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เป็นต้นไป ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น            
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 1… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ สําหรับเรื่องที่ประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการแพร่ระบาดโควิด - 19   
ประธานสภาฯ ปัจจุบันมีทิศทางที่แย่ลง ไม่รู้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยองนั้น อบจ.เราดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 5 แห่ง และจะเปิดเพ่ิมอีก  
3 แห่ง โดยท่านนายก อบจ.ได้ให้ความสําคัญในเรื่องโควิดนี้ และเราในนามของ อบจ. 
ก็พร้อมใจกันที่จะทําให้ประชาชนในจังหวัดระยองได้เห็น เราได้มีความตระหนักในเรื่องนี้เป็น
อย่างดี เดี๋ยวผมจะให้ผู้เกี่ยวข้องให้ท่านได้ชี้แจง และขอให้ท่านได้เปิดสไลด์ให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ชมว่า อบจ.ระยองของเราได้ทําอะไรบ้าง ขอเชิญ นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ. 
คนที่ 1 ครับ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระยอง คนที่ 1 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวนะครับ ท่านนายก

ปิยะ ปิตุเตชะ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ดําเนินการในเรื่องโรงพยาบาลสนาม 
ซึ่งเราดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 5 แห่งนะครับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
แห่งที่ 1  โรงพยาบาลสนามหอพักครูหวายกรอง ซึ่งอาคารหลังนี้เปิดใช้มาประมาณ 1 ปี  
เป็นอาคารบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนวัดหวายกรอง ในช่วงวิกฤตโควิดช่วงก่อน  
ยังไม่รุนแรงใช้สําหรับเป็น LQ รองรับผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงสูงมากักตัวที่นี่ มีทั้งหมด 108 
เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วย 108 เตียง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แห่งที่ 2 โรงพยาบาลสนามอาคาร 
2,500 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดระยองมีทั้งหมด 200 เตียง มีผู้ป่วย 171 เตียง  
คิดเป็น 85.5 เปอร์เซ็นต์ ครั้งแรกเปิดรับผู้ป่วยโควิดที่เป็นต่างด้าว ปัจจุบันก็ยังดําเนินการรับ
ผู้ป่วยอยู่ตลอดครับ แห่งที่ 3 โรงพยาบาลสนามภายในสนามแบดมินตันมีทั้งหมด 196 เตียง 
ปัจจุบันมีผู้ป่วย 167 เตียง มีคนไทยด้วยนะครับ คิดเป็น 85.2 เปอร์เซ็นต์ แห่งที่ 4 
โรงพยาบาลสนามอาคารยิงปืน มีทั้งหมด 72 เตียง มีผู้ป่วย 72 เตียง คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ รับผู้ป่วยโควิดที่เป็นคนไทยทั้งหมดครับ เป็นห้องแอร์และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอสมควร จัดให้ผู้ป่วยคนไทยโดยเฉพาะครับ แห่งที่ 5 โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง มีทั้งหมด 363 เตียง มีผู้ป่วย 173 เตียง คิดเป็น 47.66 เปอร์เซ็นต์ และที่
เตรียมจะเปิดโรงพยาบาลสนามวัดละหารไร่ มีทั้งหมด 630 เตีย ง คือ อาคารโดมแดง 
วัดละหารไร่ ได้ร้องขอให้ท้องถิ่นอําเภอบ้านค่าย ซึ่งได้มาร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองเป็นผู้ดําเนินการ โรงพยาบาลสนามจะให้ อบจ.ระยองจะดําเนินการ ส่วน LQ จะใช้
บ้านพักพนักงานเก่าบริษัทโดม ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆวัดละหารไร่ ท้องถิ่นของอําเภอบ้านค่ายจะเป็น
ผู้ดําเนินการ เดิมมีกําหนดเปิด 1 สิงหาคม 2564 แต่จังหวะมีความขัดข้องเรื่องการเตรียม
ความพร้อมบางอย่าง ซึ่งเรื่องการเตรียมการจะต้องให้พร้อม 100 เปอร์เซนต์ ถึงจะเปิดใช้ได้ 
น่าจะเปิดใช้ได้วันพุธนี้ครับ ต่อไปสถานที่ที่จะเปิดก็คือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ วัดหวาย
กรอง เราจะมีอาคารโรงอาหาร อาคารโรงยิม อาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน ซึ่งพ้ืนที่
ในโรงเรียนวัดหวายกรอง จะได้เตียงรวมกัน ทั้งหมด 1,000 เตียง เราจะพร้อมเปิดใช้ในวันที่ 
5 สิงหาคม 2564 

 
 

หนึ่งอาคารก่อน… 
 



- 5 - 
 

หนึ่งอาคารก่อน และรับผู้ป่วยได้ 200 คน ต้องเตรียมความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนถึงจะ
ทยอยเปิดอาคารรับผู้ป่วยได้ครับ และต่อไปที่กําลังจะเปิดโรงพยาบาลสนามอัฒจันทร์ 
สนามกีฬากลาง ซึ่งจะรับผู้ป่วยที่อาการหนักขึ้นคือ ผู้ป่วยในระดับสีเหลือง โดยจะใช้ห้องใหญ่ 
อยู่ 3 ห้อง จะสามารถบรรจุผู้ป่วยได้ 130 เตียง ในอาคารนี้ติดแอร์ภายในอาคารมีถังออกซิเจน
และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่าปกติได้ ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยท่านนายก อบจ.ระยอง ได้ไปดูและได้สั่งการทุกที่ ใน
ส่วนของสนามกีฬากลางที่เตรียมเป็นที่รับผู้ป่วยระดับสีเหลือง ปัจจุบันเริ่มดําเนินการแล้ว  
และก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควร เนื่องจากว่าต้องเตรียมระบบของอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า
ปกติ ก็ต้องเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่ได้นิ่ง
นอนใจต่อภาวะฉุกเฉินนี้ ส่วนเรื่องของวัคซีนท่านนายกก็มองว่า เป็นเรื่องของการจัดการที่
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นผู้ดําเนินการ ในส่วนของโรงพยาบาลสนามเป็นหน้าที่
ของท้องถิ่น ที่จะสามารถบรรเทาและแบ่งเบาภาระของสาธารณสุขจังหวัดได้ ตรงนี้เป็นส่วนที่
ประชาชนในจังหวัดระยองได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ที่ป่วยเป็นโควิด-19 
เขาไม่มีที่อยู่ ก็จะยิ่งเป็นภาระให้จังหวัดระยองอีกพอสมควร ฉะนั้นต้องเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เดินหน้าเต็มที่ที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะโควิดนี้ ขอบคุณครับ                  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕64 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดู
ได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายศุภชัย จิตรดล    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่เคารพ และท่านสมาชิก 
ประธานกรรมการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภชัย จิตรดล  
ตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั ้งที ่ 8 อํา เภอเมืองระยอง           

กระผมขอมอบให้ ส.อบจ.จิตรลดา  ศรีรัตนโช รายงานผลการประชุมแทน 
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ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่เคารพ และท่านสมาชิก 
คกก.ตรวจรายงานฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิตรลดา 

ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2  อําเภอเมืองระยอง 
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
4/25๖4 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

  ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ   
นายเผ่าพัน โสภณ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

  ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 8 กรกฎาคม 
2564  มีจํานวน 44 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม 
จํานวน 27 คน  ลาประชุม จํานวน 2 คน  ขาดประชุม จํานวน 1 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 10 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้     
- นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง คณะกรรมการสาธารณสุข

ประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ทํากิจกรรมร่วมกับท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโครงการฉีดวัคซีนให้กับชาวเสม็ด และร่วม
กิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ในเขตอําเภอเมืองระยอง จํานวน 100 รูป 

- นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจ้งในที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง   ดังนี้  
1. รายงานเรื่องการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข  
2. เรื่องขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเรื่องของการรณรงค์การป้องกัน
โควิด-19 โดยจัดทําแผ่นพับให้ความรู้แจกประชาชน  

- นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ แจ้งสอบถาม จํานวน 2 เรื่อง  ดังนี้ 1. สอบถามความคืบหน้า
ของถนน 3 สาย  2. เรื่องถนนชํารุด เส้น รย. 0112 ระยอง-บ้านแลง และฝาก ผอ.กองช่าง 
นําหินไปลงถนนที่ชํารุด 

- นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ แจ้งเรื่องในที่ประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการช่วยประสานงานเรื่องน้ําท่วมซอยสุพรรณ อําเภอ
ปลวกแดง  2. สอบถามรวมถึงพิจารณาขอตั้งโรงพยาบาลสนามที่อําเภอปลวกแดง  
โดยขอใช้อ่างเก็บน้ําดอกกรายเป็นโรงพยาบาลสนาม 

 
 
 

- นายไพฑูรย์... 
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- นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล แจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับผู้ป่วย โควิด-19 
- นายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  แจ้งปัญหาถนนสายกระเฉด-หาดใหญ่ โดยเลิกประชุม 

เวลา 16.30 น. 

ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4 เมือ่วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่าน        

อ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจําปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖4  เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4   

    รับรอง           จ านวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 สมทบงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
   ข้อ 3๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า

หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564–2566  สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6          

 ตามที่  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้
เห็นชอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอตั้ง
งบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่  6 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 323,340,000 บาท      
(สามร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่ นบาทถ้วน) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
290,906,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน) โดยให้เป็นงบประมาณ
ผูกพัน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2564 – 2566) แบ่งเป็น 

 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 58,181,200 บาท  
(ห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 - ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 116,362,400 บาท   
(หนึ่งร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 - ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 116,362,400 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  ได้ตั้ งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมทบงบประมาณร้อยละ 10 ของ
วงเงินที่ผ่านความเห็นชอบงบประมาณตั้งไว้ 32,334,000 บาท (สามสิบสองล้านสามแสน -
สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น 

 
 
 
 

องค์การ… 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเรียนว่าเ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 จึงขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 

 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 6,466,800 บาท  
(หกล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

- ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 12,933,600 บาท  
(สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  

- ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 12,933,600 บาท  
(สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,334,000 บาท (สามสิบสองล้านสามแสนสามหมื่น -          
สี่พันบาทถ้วน)  เพ่ือสมทบงบประมาณโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบในอัตรา       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรรต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566  สมทบ
งบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 ต่อไป 
 ขอชี้แจงเกี่ยวกับญัตตินี้เพ่ิมเติมให้กับสมาชิกสภาฯได้รับทราบครับ เดิมนั้นศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดระยอง เรามีเตาเผาขยะติดเชื้ออยู่แล้ว 1 เตา ซึ่งได้ดําเนินการ
มาประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ มีความจุขนาด 3-6 ตันต่อวัน ซึ่งสถานการณ์โควิด-19  
ณ ปัจจุบันที่มีมาประมาณปีกว่าแล้ว เราได้รับขยะติดเชื้อเต็มพิกัดมาโดยตลอด ยิ่งเป็นช่วง 4-5 
เดือนหลังที่สถานการณ์รุนแรงและเลวร้ายนี้ ขยะมีประมาณ 6 -7 ตัน ซึ่งเกินกําลังที่เตาเผา
ขยะติดเชื้อจะรับได้ วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ทําเรื่องไปที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งเราจะต้องสมทบ 10 % ของวงเงินที่อนุมัติมาทั้งหมด  
แต่การที่เขาอนุมัติวงเงินมานั้นจะโอนเงินมาให้เป็นปีตามรายการที่ได้แถลงไปให้ท่านสมาชิก
สภาฯ รับทราบแล้ว เราก็สมทบ 10 % ทุกปี โดยเสร็จสิ้นโครงการจะใช้เงินจํานวนทั้งสิ้น 
323,340,000 บาท จึงขอเรียนมาให้สภาฯได้อนุมัติเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

 

 

 

มีสมาชิก… 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 สมทบงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6  โปรดยกมือขึ้น    

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 สมทบงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
สมทบงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการ
สุขภาพที่ 6 

เห็นชอบ        จ านวน .....21......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด       
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  และ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพิ่มเติมครับ  
ประธานสภาฯ       

 

 

 

 

นายกิตติ… 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- โครงการจัดงานวันสุนทรภู่ เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,100,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การวัดและปรับตั้ง (Measurement and Calibration)  เป็นเงิน 

675,000.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 
 

- สมทบงบประมาณ… 
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- สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการ

สุขภาพที่ 6 เป็นเงิน 15,867,200.- บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม้ประจําจังหวัดระยอง  เป็นเงิน 2,385,300.- บาท 

(สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินช่วยพิเศษ 
กองคลัง  
- เงินช่วยพิเศษ  เป็นเงิน 79,700.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
ส านักปลัดฯ  

 - โครงการงานรําลึก“ครั้งหนึ่งพระราชาเคยเสด็จมาที่อ่างเก็บน้ําดอกกราย” เป็นเงิน 
2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร เป็นเงิน 42,700.- บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 9,800.-บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ์… 
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน 22,000.- บาท 

(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองคลัง 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 5,800.- บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก เป็นเงิน 6,200.- บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง เป็นเงิน 11 ,400.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-  

สี่ร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง เป็นเงิน 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกใส เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน เป็นเงิน 42,800.- บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 675,000.- บาท 

(หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  
- โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน

ระยอง เป็นเงิน 2,400,000.- บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

ประเภท... 
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ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 เป็นเงิน 
9,380,000.- บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก เป็นเงิน 39,000.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน  เป็นเงิน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   กองช่าง 
   - ค่าจัดซื้อรถบรรทุก เป็นเงิน 5,004,000.- บาท (ห้าล้านสี่พันบาทถ้วน) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10009 สายปากทางแกลง - บ้านสมานมิตร 

เป็นเงิน 3 ,728 ,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
กองสาธารณสุข 
- ค่ าจัดซื้ อรถบรรทุกพร้อมติดตั้ งห้อง เ ย็น เก็บขนมูลฝอยติดเชื้ อ  เป็น เงิน 

2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จํานวน 8 รายการ เป็นเงิน 26 ,307,200.- บาท (ยี่สิบหกล้าน-

สามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนไปตั้ ง จ่ าย เป็ นรายการ ใหม่  จํ านวน 18 รายการ  เป็ น เ งิ น 

26,307,200.- บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 

จึงขอเสนอญัตติ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ โครงการส่วนใหญ่ที่เราโอนลดไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นโครงการที่คาดว่าน่าจะไม่ได้ดําเนินการแล้ว จึงเอาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ที่มีความจําเป็นและสําคัญ อย่างเช่น โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุก
ขยะติดเชื้ออยู่ 3 คัน เป็นขนาด 4 ล้อ 2 คัน และขนาด 6 ล้อ 1 คัน ปัจจุบันโรงพยาบาล
สนามที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองนั้น มีความต้องการให้เราไปขนขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจาก
โรงพยาบาลสนาม จาก LQ ในพ้ืนที่ของอําเภอต่างๆนะครับ อย่างที่เรียนไปนะครับว่า
สถานการณ์ปัจจุบันนี้เรารับขยะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว แต่เดิม 2-3 วันไปเก็บครั้งหนึ่ง ตอนนี้    
4-5 วันเราถึงจะได้ไปเก็บ เราที่มีอยู่ ไปเก็บไม่ทัน เก็บมาก็ต้องแช่ห้องเย็นไว้ เพราะเราไม่
สามารถเอาจะมาเผาได้ทัน โครงการทั้งหมดนี้มีความจําเป็นสําคัญเร่งด่วนนะครับ  

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

   แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
- โครงการส่งเสริมอัจฉริยะด้านดนตรีพื้นบ้าน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการ

สุขภาพที่ 6 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบประมาณเท่าเดิมนะครับ มีการเพ่ิมในละเอียดของรายการที่จะดําเนินการ 
ในโครงการนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖4 

อนุมัติ       จ านวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อทราบ 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบ การประกาศ 

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 5           

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  แล้วเสร็จ
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
   
 
 
 

 
เพ่ือให้การ… 
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  เพ่ือให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24    

จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง เพื่อทราบ 
 - หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่ โรงเรียน 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 
  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา  
๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบ หน่วยงาน 

ของรัฐขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตําบลเนินพระ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง           

 
 

ตามท่ี... 
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ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง 
ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
วงเงินในการก่อสร้าง จํานวน 5,196,500.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อย-
บาทถ้วน) นั้น 
  เนื่องจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร แจ้งความประสงค์ขอรับโอนอาคาร
ดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการ
โอนอาคารฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (3)   

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมขออนุญาตเรียน

แจ้งว่าขณะนี้เราได้พบปัญหาความไม่เข้าใจ เรื่องที่มีข่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ทําไมไม่มีการจัดซื้อวัคซีนที่เป็นไปตามข่าว กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เราต้องร่วมกัน
ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนให้เข้าใจในเรื่องของงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เราเหลือเงินอยู่จํานวน 6 ,500,000 บาท ถ้ากระผมจําไม่ผิด ถ้าหมดเงินใน
ส่วนนี้ ก็เท่ากับจะเข้าเนื้อแล้ว นั้นคืองบประมาณของปี 2564 มีโครงการใดที่ยังไม่ใช้ และ
รอได้ จําเป็นต้องยกเลิกโครงการนั้น นําเงินนั้นมาใช้ มากหรือน้อยอยู่ที่ความจําเป็น ซึ่งเหลือ
อีกแค่ 2 เดือน คือ สิงหาคม และกันยายน และกระผมยังไม่ทราบว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น    
เราได้ใช้เงินไปทั้งหมด 104,741,540 บาท ประกอบด้วย เครื่องพ่นน้ํายา เจลล้างมือ     
ยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เคมี ชุดพีพีอี หน้ากากอนามัย อุปกรณ์การแพทย์ ติดตั้งอลูมิเนียมสนาม 
โรงพยาบาลสนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร้องขอมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระผมเรียนแจ้งว่าถ้าเรานําเงินไปซื้อวัคซีนเลย เราต้อง
จ่ายเงินให้เขาเลย 100% และจะได้วัคซีนเมื่อไหร่ เราก็ยังไม่รู้เลย ซึ่งเช็คมาคร่าวๆจากการ
จองท่ัวประเทศ ได้มาเป็นจํานวนไม่มาก ซึ่งไม่เท่ากับจํานวนที่จองไป กระผมอยากแจ้งว่า 

 
 
 

เรื่องนี้เป็น... 
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เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจในการตัดสินใจของผู้บริหาร และในส่วนของรัฐบาล   
ได้สั่งวัคซีนเข้ามาเรื่อยๆ จะเร็วหรือช้า ซึ่งนั้นทางรัฐบาลจะต้องดําเนินการให้เรา และเราก็
ตัดสินใจในการที่จะบริหารจัดการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่รอไม่ได้ ขณะนี้เราก็ได้ทํา
โรงพยาบาลสนามเพ่ิมขึ้น ซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็ได้มาทําเป็นโรงพยาบาลสนามเรียบร้อย และ
ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 แพร่ระบาด เราก็ได้พบเจอกับปัญหาอย่างมาก เราได้เงินจาก
รัฐบาลมาเมื่อปี 2564 จํานวน 300,000,000 กว่าล้านบาท แต่เราทําอะไรไม่ได้ เราตั้ง
งบประมาณไปแล้ว แต่ไม่ได้ผูกพัน เขาให้ผูกพันไว้ 3 ปี เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเงินที่มีอยู่เป็น
งบผูกพัน 3 ปี ตามที่ท่านรองกิตติ เกียรติ์มนตรี ได้แถลงในญัตติ ถ้าเราไม่นําเรื่องมาเข้าสภาฯ 
ในวันนี้ เราไม่สามารถเดินต่อได้ ซึ่งเดือนสุดท้ายคือกันยายน และผมจะเรียนว่าขณะนี้เตาเผา
ขยะติดเชื้อของเราล้นแล้ว แต่เราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่ารถเราไม่พอ เตาเผาขยะใช้งาน
ไม่ได้ ซึ่งเราบอกได้แค่ว่าให้รอก่อน นี้คือสิ่งที่ฝ่ายบริหารเรียนว่า กระผมไม่มีอํานาจใดๆ 
ทุกอย่างนั้นอํานาจอยู่ที่สภาฯ แต่ถ้าเดินหน้าต่อไม่ได้ เราจะเสียงานใหญ่ กระผมเรียนว่าทุก
อย่างเราตึงหมด เพราะแผนที่เราวางไว้ไม่เป็นไปตามที่เรากําหนด เลยมีความจําเป็นที่จะต้อง
ใช้อํานาจของสภาฯ เพ่ือแก้ปัญหาให้ทันกับการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้ง 2 เรื่อง         
ที่มีสําคัญและจําเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ จะต้องทํางาน
ร่วมกัน และอีกไม่กี่วันนี้ เราก็ต้องพิจารณางบประมาณปี 2565 แล้ว ซึ่งเขาให้เข้า 15 
สิงหาคม เป็นกติกาและข้อกําหนด และเราต้องทําเรื่องไปยังศูนย์ฯ ว่าเราจะมีกิจกรรมประชุม
สภาฯ หรือกิจกรรมใดๆ ที่จําเป็น เราก็ต้องทําเรื่องขออนุญาต เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมใน
การแก้ไขปัญหาไปได้อย่างราบรื่น กระผมจึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ ได้ทราบ 
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายเสนาะ  ยมหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบ้านค่าย ในตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์โควิด – 19 ทําให้
โรงเรียนในเขตเลือกตั้งของผมทั้ง 13 โรงเรียน คือ (1.) โรงเรียนวัดตาขัน (2.) โรงเรียนวิบูล
วิทยา (3.) โรงเรียนวัดบ้านเก่า (4.) โรงเรียนวัดหนองตะแบก (5.) โรงเรียนวัดหนองคอกหมู      
(6.) โรงเรียนวัดชากกอไผ่ (7.) โรงเรียนวัดห้วงหิน (8.) โรงเรียนวัดกระบกขึ้นผึ้ ง            
(9.) โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน (10.) โรงเรียนบ้านเขาลอย (11.) โรงเรียนบ้านเขาหวาย     
(12.) โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง และ (13.) โรงเรียนบ้านหลังเขา ประเด็นคือ เราเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น เราก็มีหน้าที่ไปดูแลพ้ืนที่ โรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาหาเราให้ช่วย และ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 10 โรง ที่มีเด็ กไม่ถึง 120 คน โรงเรียนขนาดกลาง 
มีเด็กตั้งแต่ 120 – 719 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเด็กตั้งแต่ 720 – 1,679 คน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีเด็กจํานวน 1 ,680 คนขึ้นไป ในสิ่งที่กระผมพูดถึง ในส่วนของ
การจัดการศึกษาของการประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขาจัดอัตราครูต่อเด็ก 1 : 25  

 

 

และเด็ก… 
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และเด็ก 50 คน จะมีครูแค่ 2 คน ในโรงเรียน 1 โรง มีครู 2 คน กระผมมองว่าจะสอนกัน
อย่างไร ใน และมีอยู่ 1 วิธี เขาเรียกว่าการสอนแบบคละชั้น ต่อมาก็ปรับวิธีให้ควบรวมเป็น 
โรงเรียนสาขายกตัวอย่าง เช่น โรงรียนวัดชากกอไผ่ ตอนนี้ชื่อโรงเรียนวัดห้วงหิน สาขา
โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ความหมายคือ ให้โรงเรียนวัดห้วงหินเป็นแม่ และโรงเรียนวัดชากกอไผ่
เป็นลูก ซึ่งมี ผอ. ดูแลคนเดียว กระผมเรียนแจ้งว่า เมื่อทางโรงเรียนเกิดปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน เขาก็จะมาหานักการเมืองท้องถิ่นให้ช่วยแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือของบประมาณ 
และกระผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในพ้ืนที่ที่
ตนดูแล ก็ต้องหาเงินเพ่ือไว้สํารองจ้างครู โดยวิธีใดก็ได้ และเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ต้องเร่งหาวิธีแก้ปัญหา หลายๆโรงเรียนเลยต้องใช้วิธีการทอดผ้าป่าการศึกษา ที่กระผมมา
เรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ คือกระผมอยากจะขอใช้วิธีการทอดผ้าป่าการศึกษาที่
โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ก็เลยอยากจะเรียนแจ้งกับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตขอนํารายชื่อของทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยครับ 
กระผมขอใช้โอกาสนี้ที่จะมานําเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ  ส.อบจ.ชลอ  นาดํา  ครับ 

ส.อบจ.ชลอ นาด า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายชลอ  นาดํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขต 3 อําเภอปลวกแดง กระผมมีเรื่องอยากขอความกรุณาฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยัง
ท่านผู้บริหาร เนื่องจากขณะนี้ขยะติดเชื้อในพ้ืนที่ของผม 4 ตําบล ได้เปิดศูนย์พักคอย ทุก
ตําบล บางตําบลก็กําลังทํา มีตําบลแม่น้ําคู้ ดําเนินการแล้ว ตําบลตาสิทธิ์ ตําบลละหาร  
ตําบลหนองไร่ กําลังดําเนินการ กระผมได้เข้าไปเยี่ยม เขาชี้เลยว่าคนเก็บขยะมาแล้ว ก็คือ 
อบจ.เรา และเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านนายก อบจ.อภิปราย กระผมคิดว่าน่าจะไม่ทัน กระผมเสนอว่า 
เรื่องรถถ้าไม่ทัน คงต้องจ้าง Outsource ก่อน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมเข้าใจครับว่าใน

เรื่องของขยะติดเชื้อไม่มีใครสามารถเก็บได้ นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
กระผมเรียนว่าตอนนี้เราหนักใจมาก เพราะว่าตอนนี้เรามีศูนย์พักคอยเยอะมาก มีทุกตําบล
เลย กระผมนําเรียนแล้วว่า รถก็ต้องทําการจัดซื้อเพ่ิม ซึ่งไม่ใช่ว่าจะได้วันพรุ่งนี้เลย ส่วนอีก  
1 คันที่เราได้ทําการซื้อแล้ว จะได้ในวันที่ 6 และที่ท่านเสนอว่าให้เช่ารถประเภทนี้ กระผม
เรียนแจ้งเลยว่าไม่มีให้เช่าครับ เพราะมันคือรถเฉพาะทางแท้ๆ ที่ต้องมีห้องเย็น มีลิฟต์กด  
แต่ถ้าท่านเสนอมากระผมก็จะนํามาพิจารณาดูว่าเราควรทําอย่างไร และปัญหานี้เราเป็นคนแกต้ลอด 
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เหมือนขณะนี้ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ คนไข้เต็มไปหมดในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสั่งซื้อวันนี้  
อีก 3 เดือน ได้ของหรือไม่ วันนี้ทาง อบจ. เลยต้องหาเช่า เพ่ือให้สาธารณสุขไว้ใช้บริหาร
จัดการ ก็คือการแก้ปัญหาที่ต้องเร็ว เพราะฉะนั้นที่ท่านอภิปรายมา กระผมรับเรื่องไว้ และให้
ท่านสุริยะไปดําเนินการต่อไป และหาวิธีการแก้ไขปัญหา กระผมก็ขอแจ้งท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความ

เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา และ
ท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  
กระผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา    15.45 น.     

 

 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 


